

# สว.เรียกทุกหน่วยแจงปัญหาแม่เมาะ 1 1 นี้ หลังผ่านมา 10 ปีแก้ไขไม่ได้/ยื่นฟ้องกฟผ.อีก

**ศูนย์ข่าวภาคเหนือ** - กรรมการสาธารณสุข เรียกทุกหน่วยแจงปัญหาแม่เมาะ 11 ก.พ.ตั้งไปจลา 10 ปีแก้ไขไม่ได้ ชาวบ้านร่วมลงชื่อส่งสภาทนายยื่นฟ้องศาลปกครองสั่งปิดเหมืองเฟส 5 ต่อ หลังทำบ้านเรือนร้าวชำแล้วซ้ำอีก จ้องฟ้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอีกเพียบ ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อย กฟผ.เปิดเหมืองโดยไม่ควบคุมตามกฎหมาย

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษ ในแอ่งแม่เมาะ ที่เรื้อรังมาตั้งแต่ปี 35 จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือได้อย่างเบ็ดเสร็จ จนทำให้กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการยื่นฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดลำปาง-ศาลปกครอง เพื่อเรียกร้องขอค่าชดเชยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งฟ้องร้องให้ปิดโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นการชั่วคราว ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มียผลใด ๆ ออกมา

แม้ว่าปลายปี 46 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาลกน.กรณีปัญหาแม่เมาะ ที่มี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะมีมติให้ดำเนินการโยกย้ายชาวบ้านในเขตบ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ .บ้านห้วยฝาย และห้วยเบ็ด ต.ทางดง อ.แม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ออกจากพื้นที่อยู่อาศัย

เดิมแล้วก็ตาม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวิแวว่า จะมีการนำเรื่องนี้มาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานโดย น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการฯ ยังมีคำสั่งให้สำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านห้วยคิง 1 ในหมู่บ้านที่คณะกรรมการฯ ชุดพล.อ.ชวลิต มีมติให้โยกย้ายใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า ต้องการโยกย้ายจริงหรือไม่อย่างไร นัยว่าเพื่อนำข้อมูลไปประกอบเรื่องนำเสนอที่ประชุม ครม.ต่อไปนั้น

ล่าสุด กรรมการสาธารณสุขวุฒิสภา ได้แจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กฟผ. กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งตัวแทนชาวบ้านแม่เมาะ ฯลฯ เข้าชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับมลภาวะในแอ่งแม่เมาะ รอบที่ตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในวันที่ 11 ก.พ.47 โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า เหตุใดปัญหาสิ่งแวดล้อมในแม่เมาะ เรื้อรังมานานกว่า 10 ปีแล้วแต่ยังแก้ไขปัญหากันไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง

นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ เลขาธิการเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ. 1 ในกลุ่มแกนนำชาวบ้านห้วยคิง หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้สภาพความเสียหายประเทศไทยได้แจ้งให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเหมืองเฟส 5 ของโรงไฟฟ้า

แม่เมาะ ว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นฟ้องร้องต่อ กฟผ. ให้ลงชื่อมอบอำนาจให้กับสหภาพความแห่งประเทศไทย เพื่อยื่นฟ้องต่อ กฟผ. เพิ่มเติมในกรณีการเปิดเหมืองเฟส 5 แล้ว โดยจะมีการนำส่งเอกสารมอบอำนาจของชาวบ้านทั้งหมดในกลางเดือนนี้

ทั้งนี้ เพื่อยื่นฟ้อง กฟผ.ต่อศาลปกครองอีกคดีหนึ่ง นั่นคือ การยื่นฟ้องให้ กฟผ.ปิดเหมืองเฟส 5 ที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านในรัศมี 5 กม.รอบบ่อเหมือง การดำเนินการของ กฟผ.ดังกล่าว ทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่รัศมี เกิดรอยร้าวชำแล้วซ้ำอีก รวมทั้งก่อให้เกิดฝุ่นแขวนลอยในอากาศ ทำให้ชาวบ้านรอบบริเวณได้รับผลกระทบ จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้ กฟผ.ปิดเหมืองดังกล่าวพร้อมกับร้องขอการคุ้มครองระหว่างที่มีการพิจารณาคดีนี้ด้วยเช่นกัน

นายธีระศักดิ์ ชีขุนทด ประธานอนุกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สหภาพความแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในกรณีดังกล่าวนี้ นอกจากจะดำเนินการยื่นฟ้องต่อ กฟผ.แล้ว อาจจะมีการยื่นฟ้องต่อกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งกระทรวงพลังงาน ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้ กฟผ.ดำเนินการเปิดเหมืองเฟส 5 โดยที่ไม่ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.เหมืองแร่ อย่างเคร่งครัด จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบด้วย ■